



จุลสาร สรรพสิทธิสัมพันธ์ Sunpasitsumpun bulletin



www.sunpasit.go.th

วิสัยทัศน์ : สถาบันทางการแพทย์ และการสาธารณสุขชั้นนำที่ได้มาตรฐานสากล

ปีที่ 21 ฉบับที่ 280 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ISSN : 2408-2368



นายสฤษดิ์ วิฑูรย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี



นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒน์ลาภิชัยพงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์



ประชาชน อยู่บ้าน หยุดเชื่อ เพื่อชาติ
เราอยู่โรงพยาบาล หยุดเชื่อ เพื่อทุกคน



อัญชลี วิเศษสุนทรศิลป์

โรงพยาบาลคุณธรรม “ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ำใจ” “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ฝ่าวิกฤติ COVID-19



“ เราเปลี่ยนสถานการณ์บางอย่างไม่ได้ อย่างไรก็ดี เราต้องการ แต่เราเปลี่ยนมุมมองของเราต่อมันได้ และเปลี่ยนได้ทันที ที่นี่ และเดี๋ยวนี้ ดอกบัวงอกงามขึ้นมา จากตมและน้ำจืด มนุษยชาติก็อาจเติบโตและพัฒนาได้จากวิกฤตการณ์ ฉะนั้น ” (โควิด 19 : เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสของคนทั้งโลก โดย ท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิโรดม ว.วชิรเมธี 8/4/63)

ช่วงเวลาของโควิด-19 เป็นโอกาสในวิกฤติที่ผู้คนจะได้เห็นความไม่แน่นอนของชีวิต เห็นความกลัว ความเอาตัวรอด ความโลภ ความเห็นแก่ตัว สิ่งเหล่านี้คือตัวตนที่เป็นสัญชาตญาณดิบของมนุษย์ เพราะไม่มีใครอยากป่วย ไม่มีใครอยากตาย ไม่มีใครอยากพลัดพรากจากคนรัก เมื่อวิกฤติโควิด-19 เกิดขึ้น ความคิดที่ปรุงแต่งจากสัญชาตญาณดิบของมนุษย์ จะเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ สิ่งที่จะตามมาจากความทุกข์คือความสิ้นหวัง หมดกำลังใจ มองไม่เห็นหนทางที่จะก้าวไปข้างหน้า แต่หากเราเปลี่ยนการเผชิญกับวิกฤติให้เป็นโอกาส เราจะเห็นโอกาสอยู่เต็มไปหมด อย่างน้อยที่สุดคือการใช้ประโยชน์จากวิกฤติโควิด-19 ให้เป็นโอกาสในการเปลี่ยนมุมมองของเราในการใช้ชีวิต เตือนสติให้ผู้คนดำเนินชีวิตบนความไม่ประมาทและทำวันนี้ให้ดีที่สุด บนความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่าเมื่อเราพร้อมแล้ว ร่วมใจกัน ทุกอย่างจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอน

เมื่อโควิด -19 ปิดประตูไม่ให้ออกเดินทางไปภายนอก นั่นคือโอกาสทองของผู้คนที่จะได้เปิดประตูเพื่อเดินทางสู่ภายใน “ใจ” ดังข้อธรรมคำสอน พระไพศาล วิสาโล (2 /4/63) ที่ว่า “หยุดเดินทางภายนอก ย้อนกลับมาภายในจิตใจ : ตัวอยู่บ้าน ใจอยู่ปัจจุบัน” เพื่อให้คุณค่าและเพิ่มความหมายในการดูแลชีวิต จิตใจของตัวเองและคนรอบข้างที่เรารัก การดูแลให้ใจอยู่ปัจจุบันนั้นคือเมื่อใดก็ตามที่เรามีความรู้สึกอกุศล สิ่งแรกที่เราต้องทำคือการตั้งสติ ตามความคิดตัวเองให้ทัน หยุดความคิดที่ปรุงแต่งของเรา ที่สำคัญคือหยุดใช้อารมณ์ หันกลับมามองชีวิตตามความเป็นจริงว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติของชีวิต และเราจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างคุ้มค่าอย่างไร การสะสมความดี การสร้างความสุขให้ตัวเอง คนรอบข้างที่เรารัก และสร้างสรรค์สิ่งดี ดีเพื่อสังคมตามที่เราทำได้ ได้แก่การอยู่บ้าน การเว้นห่างการเข้าสังคม การเว้นระยะห่างทางกาย (Social Distancing) ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญของการป้องกันโควิด-19 การเว้นระยะห่างทางกาย อาจทำให้เราต้องอยู่ห่างกัน ทำให้รู้สึกเหงา จิตตกหรือเศร้าซึม แต่หากเพียงเราทุกคนยอมรับ เข้าใจ ร่วมมือปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง ลดการสัมผัสภายนอกเพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อ แต่เรายัง เชื่อมโยงใจถึงใจจากภายใน จะพบว่าทุกหัวใจสามารถสัมผัสกันได้ ไม่ว่าร่างกายเราจะอยู่ห่างกันเพียงใด

“โรคระบาดไม่ได้ทำอันตรายเรา เท่าความกลัวโรคระบาด แม้ในช่วงที่มีโรคระบาดความสุขก็ยังคงมีอยู่รอบตัวเรา จึงขออวยพรให้ทุกคนได้เห็นความสุขท่ามกลางภัยพิบัติที่พวกเรากำลังเผชิญ ”

(พระไพศาล วิสาโล “ วางใจอย่างไร ท่ามกลางวิกฤตภัย COVID-19 ” : 12 มีนาคม 2563)



การใส่ท่อช่วยหายใจแก่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19



จรรยาพงษ์ ชูรัตน์

หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา

สวัสดีครับ ก่อนอื่นผมต้องขอแนะนำตัวให้ทุกท่านรู้จักกัน พอสังเขป ผมชื่อ นพ.จรรยาพงษ์ ชูรัตน์ เป็นวิสัญญีแพทย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา ในภาวะปกติวิสัญญีแพทย์จะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับวิสัญญีพยาบาล โดยมีหน้าที่หลักคือให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดต่างๆในห้องผ่าตัด ดูแลผู้ป่วยทั้งในช่วงก่อน ระหว่างและหลังการผ่าตัด เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยสูงสุด การทำงานของวิสัญญีแพทย์และวิสัญญีพยาบาลส่วนใหญ่แล้วมักไม่ค่อยมีคนรู้จัก เรียกว่าเป็นการปิดทองหลังพระก็ว่าได้

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ณ เวลานี้ หัวข้อสนทนาที่มาเป็นอันดับต้นๆ ในกลุ่มสนทนาต่างๆ ทั้งกลุ่มประชาชนทั่วไป และในกลุ่มบุคลากรการแพทย์ คงหนีไม่พ้นเรื่องราวของ COVID-19 ซึ่งกำลังได้รับความสนใจและเป็นเรื่องที่กำลังก่อให้เกิดความกังวลไปทั่วโลก เนื่องจากเป็นเชื้อโรคที่ติดต่อได้ง่ายและอาจก่อให้เกิดความสูญเสียที่รุนแรงถึงชีวิตได้ การดำเนินโรคและความรุนแรงของ COVID-19 นั้นก็มีหลายระดับ ผู้ติดเชื้อบางกลุ่มอาจมีเพียงอาการไข้หวัดธรรมดา แต่บางกลุ่มอาจมีอาการเหนื่อยหอบ เนื่องจากปอดอักเสบรุนแรง บางครั้งอาจจำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจและช่วยหายใจด้วยเครื่องช่วยหายใจและต้องการการดูแลใกล้ชิดในห้องไอซียู

ในภาวะปกติผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ป่วย COVID-19 หากมีความจำเป็นต้องได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ แพทย์ประจำที่ดูแลรักษาจะเป็นผู้ใส่ท่อช่วยหายใจแก่ผู้ป่วยเอง มีเพียงส่วนน้อยที่มีปัญหาใส่ท่อช่วยหายใจยากเท่านั้นที่จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากวิสัญญีแพทย์ เนื่องจากวิสัญญีแพทย์มีความชำนาญในการใส่ท่อช่วยหายใจและมีความชำนาญในการใช้อุปกรณ์พิเศษต่างๆ รวมทั้งมีเทคนิคหลายอย่างที่จะช่วยทำให้การใส่ท่อช่วยหายใจสำเร็จเป็นเรื่องที่แสนจะง่ายดาย



ดังนั้นหากมีการตั้งคำถามในตอนนี้ว่า “คุณหมอเฉพาะทางด้านไหนที่มีความชำนาญในเรื่องการใส่ท่อช่วยหายใจมากที่สุด” กระทบผมสามารถยืนยันคำตอบได้โดยไม่ลังเลว่า “ต้องเป็นวิสัญญีแพทย์แน่นอน” ด้วยเหตุผลนี้เองที่ทำให้วิสัญญีแพทย์ต้องก้าวออกมาจากห้องผ่าตัดเพื่อทำหน้าที่ใส่ท่อช่วยหายใจแก่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 ที่มีภาวะปอดอักเสบรุนแรง

ผมอยากให้ข้อมูลที่สำคัญแก่ทุกท่านว่า ในช่วงเวลาขณะใส่ท่อช่วยหายใจนั้นแหละที่แพทย์ผู้ทำหน้าที่ใส่ท่อช่วยหายใจและพยาบาลผู้ช่วยมีโอกาสติดเชื้อ COVID-19 จากผู้ป่วยมากที่สุด เนื่องจากการใส่ท่อช่วยหายใจเป็นเหตุการณ์ที่จะทำให้มีการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศที่เกิดฝอยละอองที่เรียกว่า Airborne transmission ได้มากขึ้น หากทุกท่านถามว่า “แล้ววิสัญญีแพทย์ไม่กลัวการติดเชื้อ COVID-19 หรือ?” กระทบก็ขอตอบแทนวิสัญญีแพทย์ทุกท่านได้เลยว่า “กลัวครับ กลัวมากด้วย” แต่ผมขอยืนยันว่าวิสัญญีแพทย์ทุกคนล้วนเต็มใจทำภารกิจนี้ เพราะว่าการใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องทำให้สำเร็จอย่างรวดเร็วโดยผู้ที่มีประสบการณ์สูงสุด มีความชำนาญสูงสุดภายใต้การป้องกันสูงสุด เพื่อลดการกระจายเชื้อ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนั่นเอง



สำหรับเทคนิคการใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยัน COVID-19 นั้น ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกแนะนำให้ใช้วิธี RSI (Rapid sequence induction) ซึ่งเป็นการใส่ท่อช่วยหายใจ โดยใช้ยาที่ทำให้ผู้ป่วยหมดสติระยะสั้นๆ ตามด้วยการให้ยาหย่อนกล้ามเนื้อ และ/หรือยาลด สารคัดหลั่งในขณะที่ใส่ท่อช่วยหายใจ ซึ่งเป็นวิธีที่วิสัญญีแพทย์มีความชำนาญ เนื่องจากทำงาน เป็นปกติทุกวันในห้องผ่าตัด

การใส่ท่อช่วยหายใจโดยเทคนิค RSI ในผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยัน COVID-19 นั้น จะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมทั้งในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและอุปกรณ์การใส่ท่อช่วยหายใจ รวมทั้งเตรียมยาต่างๆที่จำเป็นเพื่อทำให้การใส่ท่อช่วยหายใจราบรื่น แพทย์ผู้ทำการใส่ท่อช่วยหายใจและพยาบาลผู้ช่วยจะต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง รู้ขั้นตอนการเป็น อย่างดี เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและเป็นการลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อ



ในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 วิสัญญีแพทย์จะเป็นบุคลากรหลักที่จะช่วยใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยกลุ่มนี้ แต่อย่างไรก็ตามหน้าที่หลักของวิสัญญีแพทย์ก็ยังเป็นการให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยในห้องผ่าตัดซึ่งอาจเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ตลอดเวลา และนี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้วิสัญญีแพทย์ไม่สามารถออกจากห้องผ่าตัดมาช่วยใส่ท่อช่วยหายใจผู้ป่วย COVID-19 ได้ทันเวลา

เพื่อเป็นการแก้ปัญหาและเพื่อให้สามารถผ่านวิกฤติ COVID-19 ไปได้นั้นก็จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา กระจกจึงมอบหมายให้วิสัญญีแพทย์จัดโครงการสอนวิธีใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยัน COVID-19 ให้แก่แพทย์ทุกท่าน รวมทั้งแพทย์ประจำบ้านสาขาต่างๆ ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในเวลา 14.00 -16.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตลอดเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพื่อให้แพทย์ทุกท่านสามารถใส่ท่อช่วยหายใจได้ง่ายและคุ้นเคยกับเทคนิคการใส่ท่อช่วยหายใจแบบ RSI ที่ใช้ในการลดการแพร่กระจายเชื้อขณะใส่ท่อช่วยหายใจ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย ซึ่งเป็นไปตามหลักการ 2P safety ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเน้นย้ำเสมอ ผมในฐานะตัวแทนวิสัญญีแพทย์ทุกคนและในฐานะที่เป็นชาวสรรพสิทธิอีกคนหนึ่งต้องขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาที่เห็นความสำคัญและให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

วิกฤติ COVID-19 ครั้งนี้ทำให้ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจ เห็นน้ำใจของชาวสรรพสิทธิที่คอยช่วยเหลือตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ แสดงถึงพลังความสามัคคีของชาวสรรพสิทธิที่มีอยู่เต็มเปี่ยม ผมมั่นใจว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะทำให้เราชาวสรรพสิทธิสามารถผ่านวิกฤติ เป็นแกนหลักในการช่วยให้ประชาชนพ้นภัย COVID-19





ก้าวแรกคัดกรอง

ด้านหน้า ต้าน COVID-19

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี



สุภาพร ประทุมเทศ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศจีน ที่มีความรุนแรงและขยายเป็นวงกว้าง ทำให้มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจำนวนมาก แต่ละประเทศเริ่มตื่นตัว และตื่นกลัว ในการป้องกันตัวเอง ทำอย่างไรเราจะคัดกรอง ดักจับและค้นหาคนที่ติดเชื้อนี้ เพื่อตัดตอนการแพร่กระจายเชื้อ การรณรงค์ กินร้อน ซ้อนกลาง และล้างมือ อย่างเข้มข้น การคัดกรองคนไข้ ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค และทุกวิธีการที่จะดักจับ COVID-19

เริ่มต้นการตอบโต้กับ COVID-19 ระยะแรกด้วยการประชุมทีมงานของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 ให้มีการคัดกรองด้านหน้า โรงพยาบาลได้จัดตั้งทีมปฏิบัติการเล็กๆ แต่ครอบคลุม ประกอบด้วย ทีมนำโรงพยาบาล งานผู้ป่วยนอก งานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) แพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อในเด็ก,ผู้ใหญ่ หอผู้ป่วยประกันสังคม งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน องค์กรแพทย์ งานระบาดวิทยา ห้องปฏิบัติการ งานรักษาความปลอดภัย และกลุ่มอำนวยการ ในการจัดหาคน เงิน สิ่งของ เพื่อต่อสู้กับ COVID-19 การสื่อสาร ให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก และรับรู้ เพื่อช่วยกันทำงานเป็นทีม เราเริ่มคัดกรองด้านหน้า ตั้งแต่เวลา 08.00-24.00 น. ของทุกวัน จากนั้นส่งไม้ต่อให้ทีมอุบัติเหตุฉุกเฉิน เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการพัฒนางานของตนเอง การซักประวัติผู้ป่วยนอกโดยทีม SAT (Situation Awareness Team) คนไข้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง (PUI=Patient Under Investigation) เป็นสิ่งที่เราต้องไขว่คว้าหามาให้ได้มากที่สุด และเมื่อพบต้องทำอะไร การมีแนวทางการคัดกรองที่ทันเหตุการณ์ และปรึกษาทีมได้ตลอดเวลา สามารถสร้างความมั่นใจ และอุดรอยรั่วรอบด้านได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อลงมือปฏิบัติ ปัญหาที่ตามมา ความเครียดก็มาเยือน ประกอบกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ทวีความรุนแรง สร้างความหวาดกลัวที่จะเผชิญ การสนับสนุนอาวุธและกำลังพลจึงเป็นปัจจัยสำคัญ การสวมชุด PPE ภายใต้อากาศหน้าร้อนประเทศไทย สถานที่ทำงานที่ร้อนและร้อนตลอดเวลา เพื่อฆ่า COVID-19 แต่เรายังโชคดีที่มีลมพัดผ่านมาบ้าง แม้จะเป็นบางช่วงเวลา ก็พอคลายร้อนได้บ้างเรามีแนวทางการทำงานที่ทีมเข้าใจกันทุกคน อาจจะยากสำหรับคนอื่น เราทำงานภายใต้การเสียสละของกลุ่มคนทำงานเล็กๆ ที่ไม่ได้กระทบคนหมู่มากในโรงพยาบาล ไม่รู้ว่าจะ COVID-19 ร้ายแรงแค่ไหน ทีมเราไม่เคยหวั่น ตั้งใจทำงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพราะเรารู้ว่า ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข สรรพสิทธิ์ฯ ร้ายกว่า COVID-19 จัดการอยู่หมัด ไม่ให้กินปอดคนอุปถัมภ์ แน่นนอน และวาระของ COVID-19 ก็มาถึงนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาให้แต่ละโรงพยาบาลจัดตั้ง ARI Clinic (คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจส่วนต้นเฉียบพลัน) เพื่อคัดกรองคนไข้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง PUI ให้ได้มากขึ้น หยุดยั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19 สถานที่ควรเป็นที่ไหน เป็นงานหนักของงาน IC และแพทย์เฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อ ในที่สุดปักหมุด และเคาะระฆัง เปิดคลินิกที่จุดคัดกรองเดิมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1 ซึ่งเหมาะในการคัดกรองไข่มากที่สุด ร้อนที่สุดในการทำลาย COVID-19



วัสดุ ครุภัณฑ์ ทุกอย่างได้รับการจัดสรรมาจากทุกภาคส่วนของโรงพยาบาล ทีมผู้บริหาร ทีมสนับสนุน งานพัสดุ เกสเซอร์ ห้องบัตร และทีมด้านหน้าชุดเดิมเพิ่มเติมคือทีมแพทย์ที่ตรวจรักษาคนไข้กลุ่ม ARI มีการประชุมและตกลงวิธีการทำงาน หลาย Version หลาย Series จำนวนคนทำงานที่มากขึ้น ความคิดที่หลากหลาย มีทั้งความคิดที่เดินไปด้วยกัน ขนานกัน และสวนทางกัน แต่แปลกนะ ที่ทำให้เกิดการพัฒนา เกิดแนวทางการทำงานที่ปิดรอยรั่วซึ่งกันและกัน เกิดนวัตกรรมการทำงาน จนกระทั่งเวลาผ่านมาระยะหนึ่ง ทีมทำงานเริ่มรู้สึกว่า ควรหาที่อยู่ใหม่ให้ ARI Clinic ได้แล้ว เพื่อให้เป็น One Stop Service สามารถ ค้นหา ป้องกัน และหยุดยั้งเชื้อ COVID-19 ซึ่งอาจเป็นโอกาสหรือจังหวะชีวิตของรพ.สรรพสิทธิประสงค์ที่ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เสนอทางเลือกและใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ ประสานความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆของจังหวัด เพราะเราแบกรับทุกอย่างคนเดียวไม่ได้ ในการต้าน COVID-19 แต่การร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรโรงพยาบาลแลธารน้ำใจของคนอุบลราชธานีทุกคน ในระยะเวลาไม่กี่วันก็เกิด โรงพยาบาลสนามอุบลราชธานี ขึ้น เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 โดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยเน้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) มีการก่อสร้างต่อเติม ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ด้วยความร่วมมือร่วมใจ ช่วยกันมอง ช่วยกันดู เพื่อพัฒนาเป็นโรงพยาบาลสนามที่ทำได้ดีมากกว่าโรงพยาบาลสนามทั่วไป อุปสรรค หรือปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละวัน ทำให้เราเรียนรู้ แก้ไข และแข็งแกร่ง เรามีความเข้าใจ วางใจทีมงานที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้



โรงพยาบาลสนามที่สวยงาม ใ้อโถง โถงสบาย เป็นศูนย์การดูแลประชาชนที่มีอาการไข้หวัด และเป็นกลุ่มเสี่ยงของ COVID-19 ประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้รับบริการ ให้สามารถดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม กินร้อน ซ้อนกลาง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย และรักษา ระยะห่างทางสังคม พร้อมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคน ทีมผู้บริหาร ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่ร่วมมือกันต้าน COVID-19 เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน อย่างสง่างาม ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ เราไม่รู้ว่าจะเพิ่งเริ่มต้น หรือสิ้นสุด แต่สิ่งหนึ่งที่อยากบอกคือ...เราพร้อมสู้เสมอ ด้วยหัวใจ...นักรบสรรพสิทธิ์





มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์



โรงพยาบาลสนาม อุบลราชธานี

จากการระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่เริ่มจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน ตั้งแต่ต้นเดือน ธันวาคม 2562 จนกระทั่ง องค์การอนามัยโลก (World Health Organization,WHO) ได้ประกาศมีการระบาดของโรคนี้เป็นแบบ PANDEMIC เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 จนปัจจุบันมีการระบาดกระจายไปทั่วโลกกว่า 213 ประเทศ มีผู้ติดเชื้อ มากกว่า 2,898,520 ราย (ณ วันที่ 27 เมษายน 2563) มีผู้เสียชีวิต 202,777 ราย

สถานการณ์ในประเทศไทย มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ต่อมามีการกระจายทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัด อุบลราชธานี พบผู้ป่วยรายแรก เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสุภชาติ วิฑูรย์ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อดูแลประชาชนทั้งด้านป้องกัน ควบคุม รักษา ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อนี้ มีการบูรณาการทุกภาคส่วนของจังหวัด ในการขับเคลื่อน หนึ่งในนั้น คือ การสนับสนุน การจัดให้มีสถานที่ที่เป็นหลักในนามของโรงพยาบาลสนาม อุบลราชธานี

ซึ่งได้เลือกอาคารที่เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ 12 ไร่ ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ข้างโรงเรียนบ้านท่าบ่อ บนถนนแจ้ง สนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากตัวเมือง 6 กิโลเมตร เพื่อให้พื้นที่ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ยังคงทำหน้าที่หลักในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งป่วยด้วยโรคต่าง ๆ เช่น หัวใจ อุบัติเหตุ มะเร็ง และอื่น ๆ ของจังหวัดและอีสานได้อย่างต่อเนื่อง เป็นที่พึ่งของระบบสุขภาพของภูมิภาค

โรงพยาบาลสนาม อุบลราชธานี ได้เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ให้บริการทั้งคัด กรอง สืบค้น ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน รวมทั้งผู้ป่วย COVID-19 ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโดยมีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยดังนี้...



| | |
|--------|---|
| ชั้น 1 | มี 2 โซน : โซนแรกคือ ARI เพื่อการคัดกรองและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ อีกโซนหนึ่งคือ PUI (PATIENT UNDER INVESTIGATION) สำหรับผู้มีความเสี่ยงและสัมผัสมาเข้าเกณฑ์ต้องสอบสวนโรค ซึ่งจะมีห้องปฏิบัติการ ตรวจ LAB, ห้องเอกซเรย์, ห้องฉุกฉิน,ห้องผ่าตัด |
| ชั้น 2 | มีห้องแยกโรค ISOLATED ROOM 5 ห้อง, Cohort Ward 24 เต็ม |
| ชั้น 3 | มีห้องแยกโรค ISOLATED ROOM 5 ห้อง, Cohort Ward 24 เต็ม, IUC 7 เต็ม |
| ชั้น 4 | เป็นที่พักของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสนาม |



ทางโรงพยาบาลสนาม อุบลราชธานี สามารถดำเนินการได้ด้วยการนำของ ผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกภาคส่วนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและ เอกชนได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ให้การสนับสนุนเป็นปรากฏการณ์ครั้งหนึ่งในจังหวัด เพื่อดูแล พ่อ แม่ พี่ น้อง ประชาชน ให้มีที่พึ่งและก้าวผ่าน วิกฤติการณ์ COVID-19 ให้ได้ สำหรับชาวโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้มีส่วนร่วมและให้บริการด้วยความมุ่งมั่น ภายใต้สหสาขาวิชาชีพ และหน่วยสนับสนุนระดมสรรพกำลังที่มีอยู่ผลักดันเปลี่ยนแปลงให้เป็นการบริการดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีสาธารณสุขจังหวัดที่ ดูแลความเชื่อมโยงระบบบริการสาธารณสุขทั้งจังหวัด และสนับสนุนอย่างดี ทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จะยืนหยัดอยู่บนอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อดูแลชาวจังหวัดอุบลราชธานี ให้ผ่านพ้นเหตุการณ์โรคระบาดในครั้งนี้เป็นอย่างดีให้ปลอดภัย และมีสุขภาพที่ดี เราสัญญา



การทำงานและกิจกรรมในชุมชน ช่วงวิกฤตโควิด-19



เด่นชัย ตังมโนกุล
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

โรคโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่แพร่จากคนสู่คนผ่านการได้รับฝอยละอองที่ออกมาจากปากและจมูก ของผู้ติดเชื้อไปสู่คนใกล้เคียง เนื่องจากเป็นโรคที่คนไม่มีภูมิคุ้มกันจึงแพร่ระบาดได้รวดเร็วและมีความรุนแรงมากเป็นพิเศษในผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้เป็นโรคระบาดทั่วโลก (Pandemic) ซึ่งไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้ในเวลาอันสั้น สำหรับในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี กลุ่มงานเวชกรรมสังคมได้มีการทำงานและจัดกิจกรรมในชุมชน



1 อบรมเรื่องการป้องกันโรคโควิด-19 ในชุมชนได้แก่ วัด โรงเรียน ชุมชน โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ สาเหตุของโรค อาการ การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค ใช้หลัก **"กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และออกกำลังกาย"** รวมทั้งสาธิตวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง



2 ตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 แก่ประชาชนที่มาร่วมงานหรือกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน



3 จัดตั้งคลินิกตรวจรักษาผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน (ARI clinic) ในคลินิกหมอครอบครัวทั้ง 5 แห่ง



4 กลุ่มงานเวชกรรมสังคมร่วมกับทีมเทศบาลนครอุบลราชธานี ในการวางระบบและติดตามแรงงานไทยที่กลับจากต่างประเทศ รวมถึงประชาชนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อการเฝ้าระวัง สังเกตการณ์ ตามมาตรการแนวทางการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดอุบลราชธานี



5 ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาด "ล้างเมือง" เพื่อเป็นการป้องกันในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายคือเทศบาลนครอุบลราชธานีและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
และคณะผู้บริหารฯ ทุกท่าน ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน

ขอบพระคุณ รารน้ำใจที่มอบให้ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA นำโดย ดร.มงคล ตริภักัจจานนท์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี และคณะ มอบเงิน จำนวน 10,000,000 บาท



โครงการ "ช่อง 7 รวมใจสู้ภัยโควิด-19" มอบเงินจำนวน 3,500,000 บาท



บริษัทเกียรติสุนทรท์ กรุ๊ป โดย คุณศรียศ เกียรติสุนทรนท์ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท



เพื่อนารี 3/1 25 บริจาค เครื่องช่วยหายใจสำหรับเครื่องย้ายผู้ป่วย รุ่น AEV ผลิตภัณฑ์ ZOLL



กลุ่มบริษัทปัญญา บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท



บริษัท แกล็กโซสมิทไคลน์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แกล็กโซสมิทไคลน์ คอนซูมเมอร์ เซลส์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงิน 250,000 บาท



ช่อง One31 ในโครงการ วันสร้างสุข "สู้ภัยโควิด-19" ส่งมอบเงินบริจาคจากคนไทยทั่วประเทศ จำนวน 300,000 บาท



นายอรุณ ชัยกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี สื่อสารมวลชน สายวิทยุ โทรทัศน์อุบลราชธานี พลตำรวจตรีไวยสุรีย์ สิงหนาทพร้อมแก๊งเด็กดี AIS ร่วมกับสามชัยกรุ๊ป ร่วมกันมอบเงินบริจาค จำนวน 215,009 บาท



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเม็ง ได้มอบ วัสดุอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ พร้อมด้วยเงินสด 100,000 บาท



บริษัท URAI PAINTS โดยนายทองมา เพิ่มทรัพย์ศิริชัย บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท



ชมรมผู้ประกอบการโรงน้ำแข็งอุบลฯบริจาคเงินจำนวน 170,000 บาท



ชมรมผู้สูงอายุ กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบเงิน จำนวน 60,000 บาท

ขอบพระคุณ รารน้ำใจที่มอบให้ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์



กองทุนเจดีย์วชิรวิธานุสรณ์ "อยากเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ"
มอบเครื่องส่องตรวจปอด และหลอดลมแบบอัลตราซาวด์
ยี่ห้อ OLYMPUS มูลค่า 7,500,000 บาท



กลุ่มอีซูซุตั้งปีกอุบล ร่วมบริจาคเงินจำนวน 750,000 บาท
เพื่อสมทบทุนสร้างห้อง Negative Pressure
เพื่อใช้เป็นห้องในการดูแลรักษาผู้ป่วย โควิด-19
เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 63



คุณไพบุลย์ จงสุวัฒน์ ผู้บริหารที่ยังยงมินิมาร์ท จำกัด
มอบเงิน จำนวน 711,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ และมอบอุปกรณ์อุปกรณ์ป้องกัน ในช่วงสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 63 ณ โรงพยาบาลสนามอุบลราชธานี



คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ โรงไฟฟ้าเอสพีที โฟร์ ในกลุ่มเอ็กโก
บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท
เพื่อสมทบทุนซื้อพัสดุดูแลรักษาทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 24 เม.ย.63



โรงสีข้าวแหลมทองอุบล จำกัด บริจาคเงิน
จำนวน 150,000 บาท
เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยติดเชื้อ



บริษัท ดูโสม จำกัด (มหาชน) บริจาคเงิน จำนวน 150,000 บาท
ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยติดเชื้อ



ขอขอบคุณสมาคมพุทธศาสตร์ประทีป
บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท
เพื่อสมทบทุนซื้อพัสดุดูแลรักษาทางการแพทย์
ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 2 เม.ย.63



นายโกศล สิ้นค้า ประธานชมรมผู้สูงอายุวัดดอนกลางหมู่ 18 องค์การสวัสดิการชุมชน
พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมและสมาชิก
มอบเงินจำนวน 14,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
วันที่ 30 มี.ค. 63 ณ โรงพยาบาลสนาม อุบลราชธานี

รายชื่อผู้บริจาคบัญชีธนาคารออมสิน สาขาอุบลราชธานี เลขที่ 0202 5425 6231 แบบไม่ระบุวัตถุประสงค์ ประจำเดือน มีนาคม 2563

| | | | |
|--|---------------|--|-----------|
| 1. นพ.ประวิทย์ โภคสวัสดิ์ | 1,000,000 บาท | 36. น.ส.สุรทิพย์ คำศรี | 5,000 บาท |
| 2. บริษัทyingmini จำกัด | 711,000 บาท | 37. บ.โปรไวเดอร์ กลาสเทค จำกัด | 5,000 บาท |
| 3. ทญ.นันทิรา โภคสวัสดิ์ | 500,000 บาท | 38. บ.สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด | 5,000 บาท |
| 4. นางเอ็ง โภคสวัสดิ์ | 500,000 บาท | 39. บ.เอ ไอ เอ็น อะคริลิคแอนดีไซน์ จำกัด | 5,000 บาท |
| 5. บ.เดอะทรอปิคอล แอสเซท จก. | 200,000 บาท | 40. คุณเดชชาติ ศิริพันธ์ | 5,000 บาท |
| 6. นางรุ่งกานต์ รัตนสินและครอบครัว | 200,000 บาท | 41. คุณนารินารถ ตังคโนบล | 5,000 บาท |
| 7. หจก.ทิเม้ง (สำนักงานใหญ่) | 100,000 บาท | 42. บริษัทเนปจูน การไฟฟ้า จำกัด | 5,000 บาท |
| 8. พญ.สุพิน จิระระการวงศ์ | 100,000 บาท | 43. บ.สก็อตเพ้นท์ จำกัด | 4,000 บาท |
| 9. บริษัท ไบโอดคททอน จำกัด | 83,000 บาท | 44. บ.อิซูซูดังป้าภาคอีสาน จำกัด | 4,000 บาท |
| 10. หจก.เทียนกวงกระจก | 50,000 บาท | 45. นางสาวพริญา ปรีเปรม | 3,000 บาท |
| 11. คุณพัชรินทร์ ครูเจริญกิจ | 50,000 บาท | 46. คุณพชร-คุณวิสุทธิ์ ศรีสุระพล | 3,000 บาท |
| 12. นางรัชดา เลิศประสิทธิ์โชค | 20,000 บาท | 47. บริษัทเลคิเซ่ เทรดดิ้ง จำกัด | 3,000 บาท |
| 13. หจก.อุบลฯแสงดาวอิเล็กทรอนิกส์-ไฟฟ้า | 20,000 บาท | 48. บริษัท SCG Internation Laos | 3,000 บาท |
| 14. บริษัทแอดคอร์ด พรินเวลอิเล็กทรอนิกส์ 1999 จก. | 20,000 บาท | 49. บ.สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด (COTTO) | 3,000 บาท |
| 15. นางพนิตอนงค์ ศติบุญญา | 15,000 บาท | 50. บ.กรีนพลาสติก จำกัด | 3,000 บาท |
| 16. บริษัทyingmini จำกัด | 14,500 บาท | 51. บ.กัปตัน โคทติ้งจำกัด (สีปามมาสดิก) | 3,000 บาท |
| 17. ชมรมผู้สูงอายุวัดดอนกลาง | 14,000 บาท | 52. บ.จระเข้คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 3,000 บาท |
| 18. บ.ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด | 10,000 บาท | 53. นายชินวัฒน์ จิรัตน์ประภา | 3,000 บาท |
| 19. คุณวิระวัฒน์ มาลาวัลย์ | 10,000 บาท | 54. คุณพิมพ์ภรณ์ ไชยสัตย์ | 3,000 บาท |
| 20. พ.ต.อ.ชัชวาล แก้วจันดี | 10,000 บาท | 55. คุณสุบัน กีสเนอร์ | 2,000 บาท |
| 21. นายพงษ์ชัย พรหมบุตร | 10,000 บาท | 56. บ.ซีก้า (ประเทศไทย) จำกัด | 2,000 บาท |
| 22. น.ส.ปยุตยา ชัยมาลา | 10,000 บาท | 57. บ.สีเดลต้า จำกัด | 2,000 บาท |
| 23. นางสุนันทา ชัยมาลา | 10,000 บาท | 58. บ.สายไฟฟ้ายูไนเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด | 2,000 บาท |
| 24. หจก.ทีวี.เอส.ออยล์ สาขา 1 | 10,000 บาท | 59. บ.โมแกน(ประเทศไทย) จำกัด | 2,000 บาท |
| 25. บริษัท เอ.แอล.ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด | 10,000 บาท | 60. บ.ทีโอเอเพ้นท์(ประเทศไทย) จำกัด | 2,000 บาท |
| 26. บริษัทแพน-เอเชียเคเบิ้ล จำกัด | 10,000 บาท | 61. บ.จาร์ตัน จำกัด | 2,000 บาท |
| 27. บ.เอสซีจีซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจก. | 10,000 บาท | 62. บ.วายเอช เอ็มกรุ๊ป จำกัด | 2,000 บาท |
| 28. คุณสุเจน ยุวมิตร | 10,000 บาท | 63. คุณปริยกมล ชินแสงอร่าม | 2,000 บาท |
| 29. บ.อีสท์แมนบิลดิ้งแมททีเรียล ไทยแลนด์ | 10,000 บาท | 64. นายวรวิช อติพิบูลย์สิน | 2,000 บาท |
| 30. น.ส.ศิริลักษณ์ ธีรพันธุ์วัฒน์ | 6,000 บาท | 65. นายวิชัย อติพิบูลย์สิน | 2,000 บาท |
| 31. บ.ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด | 6,000 บาท | 66. นายทะนงศักดิ์ สุพรม | 2,000 บาท |
| 32. บจก.ฮาวส์ (ไทยแลนด์) | 5,000 บาท | 67. บ.ธีระพัฒน์อินเตอร์ กรุ๊ปไทยแลนด์ | 2,000 บาท |
| 33. บ.โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด | 5,000 บาท | 68. บริษัท วีอาร์ จีมาร์เก็ตติ้ง จำกัด | 2,000 บาท |
| 34. นายสมนึก เจริญรักษ์ | 5,000 บาท | 69. บ.ไทยอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก. | 2,000 บาท |
| 35. คุณบุญจันทร์ ขรรค์แก้ว | 5,000 บาท | 70. พ.ต.ต.दनัย บุตรี | 2,000 บาท |
| | | 71. นางสาวนิตดา จันทิมา | 2,000 บาท |

| | |
|---|-----------|
| 72. คุณสุกัญญา ธนาพร | 2,000 บาท |
| 73. คุณมาลี บุญใส | 2,000 บาท |
| 74. คุณนันทิภา ชุ่มภู | 2,000 บาท |
| 75. คุณธนภฤต วงษ์จินดา | 2,000 บาท |
| 76. คุณสรัญญา กุลวงศ์ | 2,000 บาท |
| 77. ธนาคารออมสิน สาขาอุบลราชธานี | 1,979 บาท |
| 78. นางบุศรินทร์ เทอดินนิค | 1,500 บาท |
| 79. บ.คิงบางกอก อินเตอร์เทรด จำกัด | 1,500 บาท |
| 80. บ.ไอลาสโมเสคแอนด์ไทล์จำกัด | 1,500 บาท |
| 81. คุณสรัญญา ศิริพานทอง | 1,110 บาท |
| 82. TURBORA | 1,000 บาท |
| 83. คุณเกตแก้ว เจริญขึ้น | 1,000 บาท |
| 84. คุณปาริชาติ เกษตรธีรกุล | 1,000 บาท |
| 85. พระครูภาวนานุกิจ | 1,000 บาท |
| 86. คุณทศพร พาชื่น | 1,000 บาท |
| 87. บ.ตาโตกรุป จำกัด | 1,000 บาท |
| 88. บ.ส.การโยธา 1993 จำกัด | 1,000 บาท |
| 89. บ.ซี.ไอ.ที จำกัด | 1,000 บาท |
| 90. บ.เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด | 1,000 บาท |
| 91. พระครูวิจิตรสัลเลขคุณ | 1,000 บาท |
| 92. นางสาวพรพรรณและคณะ | 1,000 บาท |
| 93. นางอุไรวรรณ สมบัติ | 1,000 บาท |
| 94. นายอุดม สมบัติ | 1,000 บาท |
| 95. นายพวง ยัญญะจันทร์ | 1,000 บาท |
| 96. บริษัทวูดโปรดักส์ จำกัด | 1,000 บาท |
| 97. บ.สหรุ่งอุปกรณ์ (PIXO) จำกัด | 1,000 บาท |
| 98. ธนาคารไทยพาณิชย์ | 1,000 บาท |
| 99. คุณชวณพิศ อิศระภิญโญ | 1,000 บาท |
| 100. คุณเบญจมาภรณ์ วงษ์ไกร | 517 บาท |
| 101. คุณธัญกร โชติมานนท์ | 500 บาท |
| 102. คุณมรกต โสพะหัสดร | 500 บาท |
| 103. นายกรภัทร จิรนนทเมษ | 500 บาท |
| 104. บ.บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด | 500 บาท |
| 105. คุณธนรัตน์ เอื้อทวิผล | 500 บาท |
| 106. คุณปิยพร แก้วคำ | 500 บาท |
| 107. คุณชัยวัฒน์ แก้วคำ | 500 บาท |
| 108. คุณยอด บุญสิทธิ์ | 500 บาท |
| 109. คุณยุทธการ สมไชย | 300 บาท |
| 110. คุณหนูยิ้ม แซ่แต้ | 300 บาท |

| | |
|----------------------------------|---------|
| 111. นางอริยา ตรงกรณ์ | 300 บาท |
| 112. คุณเกรียงไกร อนุรักษ์ | 300 บาท |
| 113. คุณขวัญจิรา เหลืองรุ่งโรจน์ | 200 บาท |
| 114. น.ส.เสาวนีย์ เชื้อโชติ | 200 บาท |
| 115. นางตุ๊กตา ชัยทวังกุล | 200 บาท |
| 116. คุณกัลยกร โชติชัย | 200 บาท |
| 117. คุณนริศรา รอดผัน | 200 บาท |
| 118. คุณรมิตา ฟ้าภัยโย | 200 บาท |
| 119. คุณนวลละอองพลธานี | 200 บาท |
| 120. คุณวรรกร เลาหะวนิช | 100 บาท |
| 121. คุณจิรภัทร์ สุรภากุล | 100 บาท |
| 122. คุณเนตรนภา เจริญยิ่ง | 100 บาท |
| 123. คุณธนิต ประวันนา | 100 บาท |
| 124. คุณชัชชัย สุจริตธรรม | 100 บาท |
| 125. คุณชัยยา ชัยอาคม | 100 บาท |
| 126. คุณลำพูน ชัยอาคม | 100 บาท |
| 127. คุณวรรกร เลาหะวนิช | 100 บาท |
| 128. คุณวรรกร เลาหะวนิช | 100 บาท |

รายชื่อผู้บริจาคบัญชีธนาคารออมสิน สาขาอุบลราชธานี
เลขที่ 0202 5425 6231
แบบระบุวัตถุประสงค์ ประจำเดือน มีนาคม 2563

| | |
|---|------------|
| 1. ไพร่ส จำกัด (เครื่องวัดความดัน) | 55,000 บาท |
| 2. คุณเสกสรร อธิรัตน์ (เครื่องวัดความดัน) | 55,000 บาท |
| 3. บริษัทเบสท์ ซ้อยส์ อินเตอร์คอนดิชา ว่องไว (เครื่องวัดความดัน) | 14,000 บาท |
| 4. คุณนฤมล วงศ์ภักดี (วัสดุทางการแพทย์) | 2,000 บาท |

รายชื่อผู้บริจาคบัญชีตึกสงฆ์อาพาธและศูนย์โรคหัวใจ ธนาคารกรุงไทย จำกัด
สาขาถนนสรรพสิทธิ์ เลขที่ 322-1-54817-6
ประจำเดือน มีนาคม 2563

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. คุณชาญณรงค์ ชูปวา | 60,000 บาท |
| 2. ธนาคารออมสินโอนลว. 5 กพ.-28 กพ.63 | 2,086 บาท |

รายชื่อผู้บริจาคบัญชีช่วยเหลือเด็กป่วยโรคระบบลมหายใจเรื้อรัง
ธนาคารออมสิน สาขาอุบลราชธานี เลขที่ 050092372395
ประจำเดือน มีนาคม 2563

| | |
|--|---------|
| 1. ธนาคารกรุงไทย จก.โอนลว.2 กพ.-23ก.พ.63 | 210 บาท |
|--|---------|



MR.SYLVAIN GOLDBERG และ MRS.RAWINAN VONGYAI

ร่วมบริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างห้อง Negative Pressure และสมทบทุนซื้อพัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ วันที่ 23 เม.ย. 63

รับบริจาคผ่านโครงการ e-Donation



บริจาคสิ่งของทุกประเภท
ได้ที่... คุณจิราพร หาโสม
กลุ่มงานพัสดุ
LINE ID Line 084-349786



สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จำกัด โดยคุณวันเพ็ญ ดวงมาลา ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ มอบเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้อพัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 21 เม.ย.63

ขอเชิญ

ตอบแบบประเมิน ความพึงพอใจ จุลสารออนไลน์



ธนาคารแห่งประเทศไทย
มอบเงิน จำนวน 20,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้อพัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 21 เม.ย. 63

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะะสภากาชาดไทย สาขาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

รับบริจาค อวัยวะ, ดวงตา, ไต

จ.-ศ. ชั้น 3 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ส.-อา ห้องผู้ป่วยหนัก ICU NEURO1 โทร.1311
ชั้น 4 อาคารวิจิต โทร. 045-319200 ต่อ 1703, 1311 มือถือ. 091-0411732



- ที่ปรึกษา**
นพ.มนต์ชัย วิวัฒน์สิทธิพงศ์ นพ.เจนฤทธิ์ วิตตะ นพ.ปราโมทย์ ศรีสำอองค
นางสาวศศิธร ชำนาญผล นางเขมจิรินทร์ วงศ์ตระกูลไชย พญ.อมรรัตน์ เทพการณ
- บรรณาธิการ** นพ.ถนอมชัย โคตรวงษา
- ผู้ช่วยบรรณาธิการ** สุนติ ปัจฉิมภาพ
- กองบรรณาธิการ**
อัญชลี วิเศษสุนทรศิลป์ ราตรี บุญชู นิกานต์ ตันอุ้นเดช
สุชาดา เนตรภักดิ์ พรรณี หุ่นโพธิ์ เกศกนก เอกชาติปัญญา
กวรรณการ์ จันทร์ทุกขา กมลชัย ม่วงคู บุญญฤทธิ์ สิงห์เรือง
สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ไชยยันต์ งามแสง จารวรรณ ปรีเปรม

ผลิตและจัดส่ง กลุ่มงานสุขศึกษา, งานประชาสัมพันธ์ โทร. 045-319288

แนะนำบริการ รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์บริหารความเสี่ยง โทร.045-319200 ต่อ 1602

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรม
2. เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านสาธารณสุขแก่บุคคลทั่วไป
3. เพื่อเป็นการแนะนำหน่วยงานและบุคลากรของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4. เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ขอเชิญร่วมบริจาคซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายชื่อบัญชีดังนี้...

- ชื่อบัญชี : เงินบริจาคโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02-0254-25-6231
- ชื่อบัญชี : เงินบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือเด็กป่วยโรคระบบหายใจเรื้อรัง ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 05-0092-37-2395
- บริจาคโดยตรงได้ที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร. 045-319200 ต่อ 1348

ช่องทางติดตามข่าวสารแบบออนไลน์

- Facebook Page : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ และกลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
- Line id : @ eto7615z



โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
122 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
ที่ อบ.0032.106/ว.

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 45/2521
ปท.อุบลราชธานี

